

Số: 441 /KH-LĐLĐ

Tây Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2023

KẾ HOẠCH
Thực hiện tuyên truyền phòng, chống mua bán người
năm 2023

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH- BCD, ngày 17/4/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2023.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tỉnh về công tác phòng, chống mua bán người. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức cảnh giác của công nhân, viên chức, lao động, đề cao trách nhiệm, vai trò của tổ chức công đoàn các cấp trong việc tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực nhận biết âm mưu, phương thức thủ đoạn, tác hại của tội phạm mua bán người để chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, góp phần khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm, giảm nguy cơ mua bán người xây dựng môi trường sống trong sạch lành mạnh.

Công tác tuyên truyền đảm bảo được tiến hành thường xuyên, toàn diện có trọng tâm, thu hút được sự quan tâm của công nhân, viên chức, lao động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông thiết thực, hiệu quả phù hợp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác truyền thông về phòng, chống mua bán người

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, trọng tâm là Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 24/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự năm 2023.

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, tuyên truyền phổ biến Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình

phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 và các Nghị quyết của Quốc hội 2 về công tác phòng chống tội phạm; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

3. Hình thức tuyên truyền

Chú trọng công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội nội bộ, hệ thống thông tin công đoàn các cấp, cập nhật, chia sẻ thông tin về tài liệu tin, bài viết về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh. Huy động công chức, viên chức, lao động tham gia chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mua bán người dưới mọi hình thức. Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đồng, đổi mới hình thức tuyên truyền.

Truyền tải thông điệp, thông tin về Chương trình phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức khác nhau: Khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp, poster, hình ảnh về phòng, chống mua bán người, đăng phát trên mạng xã hội, điện thoại di động... để tăng cường hiệu quả truyền thông.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn về công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho các đối tượng là công nhân, viên chức, lao động, tập trung tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn mới, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân, quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ và đường dây nóng tiếp nhận thông tin về nạn nhân và vụ việc (đặc biệt nạn nhân là trẻ em với số tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em: số 111). Xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp giữa Công đoàn với lực lượng Công an đồng cấp để triển khai công tác phòng, chống mua bán người và các hành vi, vi phạm khác của công nhân lao động.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng, chống mua bán người trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn, đặc biệt là công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với thông điệp của Liên Hiệp Quốc và tình hình thực tiễn của tỉnh. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề, bình đẳng giới, công tác bảo vệ trẻ em và các chương trình kinh tế xã hội khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Liên đoàn Lao động tỉnh

Giao Ban Tuyên giáo – Nữ công tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023.

- Đưa tin tuyên truyền trên Website Liên đoàn Lao động tỉnh, Báo Tây Ninh;

- Ban Tuyên giáo – Nữ công chủ trì, phối hợp các đơn vị, các sở ngành để triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

2. Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương

- Cụ thể hoá nội dung, xây dựng Kế hoạch phòng, chống tội phạm trong công nhân, viên chức, lao động triển khai đến các công đoàn cơ sở trực thuộc.

- Lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện tình hình thực tế tại địa phương; chú trọng đặc biệt đối tượng tuyên truyền là công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp và khu nhà trọ công nhân trên địa bàn tỉnh .

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống tội phạm mua bán người trong công nhân, viên chức, lao động năm 2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh./.



Nơi nhận:

- BCD phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc;
- LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố;
- Công đoàn ngành, tương đương;
- Website; TTCTCD;
- Lưu: VT TG-NC.



